



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ตามที่ได้มีประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรียงตามลำดับคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวณัฐสิตา บุตรคำ	เจ้าหน้าที่บัญชี
2	นางสาวธนภร อ่ำภา	เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
3	นางสุภาณี พักพา	
4	นางสาวทิมมพร รัตนานุกพงศ์	
5	นางสาวทิมมพร รัตนแพทย์	
6	นางสาวอภิชญา จันทร์ขาว	

ลำดับที่ 1- 2 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และลำดับที่ 3 - 6 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ตามลำดับ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่า สหกรณ์ฯ จะจัดสอบครั้งใหม่ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โซนทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการจ้าง

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยในระยะเวลา 3 เดือนแรก เป็นระยะทดลองงาน หากผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด สหกรณ์ฯ จะพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ

หลักประกันการทำงาน

กำหนดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพื่อประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ฯ เนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

1. สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ให้มีข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่จำกัด

2. สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีให้มีหลักประกัน เป็นเงินสด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยให้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันที่มารายงานตัวเพื่อทดลองการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562



(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด